

Số: 365/KH-HĐND

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 7 năm 2020

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG	
ĐẾN	Số: 5067
	Ngày: 13/7
Chuyển:	

KẾ HOẠCH

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk;

Sau khi thống nhất với lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (UBMTTQVN) về việc phối hợp tổ chức đề đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Kế hoạch tiếp xúc cử tri (TXCT) sau kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa IX như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Tạo điều kiện để các vị đại biểu HĐND tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa IX.
- Yêu cầu các vị đại biểu HĐND tỉnh tham gia đầy đủ đợt TXCT (*trường hợp không thể tham gia, đại biểu phải báo cáo và được sự đồng ý của Thường trực HĐND tỉnh*).

2. Nội dung tiếp xúc: Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa IX (có báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp kèm theo) và thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với HĐND tỉnh và các cơ quan nhà nước hữu quan ở địa phương

3. Thời gian, địa điểm tiếp xúc:

- Thời gian tiếp xúc cử tri: Từ ngày 16/7/2020 đến hết ngày 17/7/2020.
- Địa điểm: Do UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố (UBMTTQVN cấp huyện) bố trí và phân công của Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Mỗi huyện, thị xã, thành phố tổ chức TXCT trong 01 buổi tại 01 điểm.

4. Tổ chức thực hiện:

- Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh chỉ đạo triển khai Kế hoạch TXCT của Thường trực HĐND tỉnh đến Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện để thực hiện; đồng thời tổng hợp kết quả đợt TXCT trên địa bàn toàn tỉnh gửi về Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp chung, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh.

- Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện phối hợp, tạo điều kiện để Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ TXCT đạt hiệu quả.

- Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri theo quy định.

Chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri về Thường trực HĐND tỉnh.

- Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị phương tiện, các điều kiện cần thiết phục vụ Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri theo kế hoạch; giúp Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp kết quả TXCT từ các Tổ đại biểu HĐND, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh.

Trên đây là kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa IX, đề nghị các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện. *jh*

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TTHĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các cơ quan báo chí, PT-TH tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Các phòng thuộc VP HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (1).

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hiệp

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÓM TẮT
KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ MƯỜI, HĐND TỈNH KHÓA IX
(*Phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp*)

Kính thưa quý vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.

Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX diễn ra trong 02 ngày 07/7/2020 đến 08/7/2020 với sự tham gia của 82 vị đại biểu HĐND tỉnh. Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ Mười với nhiều nội dung quan trọng, sau đây là nội dung chủ yếu của kỳ họp.

1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020.

Trong sáu tháng đầu năm, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát và nhanh chóng trở thành đại dịch, đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng sâu rộng đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh. Dịch bệnh đã làm hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, giao thương, đầu tư bị gián đoạn; các hoạt động xã hội, nhất là y tế, giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hóa,... và đời sống của nhân dân bị ảnh hưởng. Cùng với đó, tỉnh ta còn chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai diễn ra cực đoan, bất thường gây thiệt hại lớn ở nhiều khu vực. Song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh và điều hành của UBND tỉnh; Sự quyết tâm, đồng lòng, hợp lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, vừa phòng chống dịch, ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng, bảo đảm sự an toàn về tính mạng và sức khỏe của người dân; vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội và triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2020.

Trong 18 chỉ tiêu, có nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt khá so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (giá so sánh 2010)

ước thực hiện 22.634 tỷ đồng, bằng 36,21% kế hoạch, tăng 4,62% so với cùng kỳ năm 2019. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 16.037 tỷ đồng, bằng 38,18% kế hoạch, tăng 9,36%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên thị trường ước thực hiện 40.549,73 tỷ đồng, bằng 49,06% kế hoạch, tăng 1,53%. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 250 triệu USD, bằng 38,46% kế hoạch, giảm 16,67%. Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 19,5 triệu USD, bằng 21,67% kế hoạch, giảm 56,67%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 3.121,57 tỷ đồng, bằng 36,81% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 13,05% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 48,36%; duy trì tỷ lệ 100% thôn, buôn (tính cả thôn, buôn học ghép) có trường hoặc lớp mẫu giáo. Còn lại một số chỉ tiêu sẽ được đánh giá vào cuối năm 2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm chậm lại. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục gặp khó khăn do giá cả một số sản phẩm nông nghiệp tiếp tục giảm thấp; công tác trồng rừng chỉ mới ở giai đoạn đăng ký; tình trạng chặt phá rừng, vi phạm về lâm luật còn diễn biến phức tạp. Vào mùa khô, trữ lượng nước tại các hồ, đập giảm, các nhà máy thủy điện hoạt động không hết công suất, dẫn đến sản lượng điện sản xuất giảm, ảnh hưởng chung đến sản xuất công nghiệp của tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của tỉnh như: Cà phê hòa tan, sản phẩm sắn, cao su, điều... giảm về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm còn thấp; Tình hình an ninh, trật tự trên một số địa bàn, lĩnh vực có thời điểm xảy ra phức tạp; tình hình tội phạm hình sự và tai nạn giao thông đường bộ còn diễn ra phức tạp... Trước tình hình đó, đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết một lòng, có những giải pháp tích cực và đồng bộ, nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tạo đà phát triển bền vững cho những năm sau.

Đây là những vấn đề được các vị đại biểu HĐND tỉnh quan tâm tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế, nhất là những nguyên nhân chủ quan trong thực thi nhiệm vụ của các ngành, các cấp để có biện pháp khắc phục kịp thời trong 6 tháng cuối năm.

2. Về thực hiện chức năng giám sát

Tại kỳ họp này, ngoài việc xem xét, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020, HĐND tỉnh đã dành

thời gian xem xét: Báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án Dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và các báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2020 và các báo cáo thẩm tra, thuyết trình của các Ban HĐND tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND về chương trình giám sát năm 2020, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề và 02 cuộc khảo sát. Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề “việc quản lý, sử dụng tài chính, sử dụng tài sản công (2016-2019) và kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ năm 2016-2018 tỉnh Đắk Lắk”, kết quả giám sát sẽ được báo cáo tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh. Tổ chức khảo sát tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 1) và Dự án Phát triển nhà ở xã hội độc lập cho cán bộ, công chức, viên chức tại khu dân cư Km4 - Km5, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Qua đợt giám sát và khảo sát, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh đã có kiến nghị đối với các cơ quan có thẩm quyền nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giải quyết kịp thời bức xúc của nhân dân.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận.

Phiên thảo luận, đã thu hút và nhận được sự quan tâm chú ý của đông đảo cử tri và dư luận xã hội. Nhìn chung, hoạt động thảo luận sôi nổi, thể hiện tinh thần dân chủ, thẳng thắn, xây dựng, trách nhiệm, không né tránh, nội dung các ý kiến đã đi thẳng vào những vấn đề bức xúc, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nhằm tháo gỡ, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời gian tới.

3. Về công tác nhân sự:

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Đình Nhuận, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Về quyết định các vấn đề quan trọng.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã xem xét đề án, tờ trình và thông qua 20 Nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết quy phạm pháp luật: Quy định mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Chương trình hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật, khuyến khích phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2030; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác; quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk; quyết định chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu ở mới thuộc thị trấn Ea Pốc, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 2); bổ sung danh mục các dự án vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; thống nhất nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư đô thị Tây Bắc II, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; việc sát nhập thôn, buôn, tổ dân phố và đổi tên tổ dân phố (đợt 1) thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện: Cư Mgar, Ea Kar, Krông Búk, Ea H'Leo, Krông Năng, M'Drắk, Krông Ana...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND, của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân đã khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2020. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, khẩn trương triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành tại Kỳ họp này và các giải pháp phát triển KT - XH trong năm 2020, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về KT - XH, đảm bảo an ninh quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát và đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND, việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; chủ động báo cáo kết quả kỳ họp, lắng nghe tâm tư,

nguyện vọng của người dân, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND, các cơ quan hữu quan và hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách của Người đại biểu Nhân dân.

HĐND tỉnh khẳng định quyết tâm, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tâm, hiệp lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mới có thể bảo đảm hoàn thành tốt một khối lượng công việc lớn và những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2020.

Kính thưa toàn thể cử tri!

Trên đây là những nội dung chính của kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa IX, rất mong nhận được ý kiến của cử tri.

Cảm ơn sự chú ý theo dõi của cử tri./.